



ฉบับที่ 8/2563

เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ เดือนเมษายน ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนเมษายน 2563 หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการระบาดตลอดจนมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปทั้งหมด จากผลของมาตรการปิดทุกเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศ นอกจากนี้ความต้องการสินค้าของผู้ซื้อในต่างประเทศลดลงเช่นกัน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกหดตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การผลิตและส่งออกถั่วเขียว อาหารทะเลกระป๋อง และยางพาราแปรรูปบางประเภทยังขยายตัวได้ ด้านอุปสงค์ในประเทศ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวสูงตามปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อที่อ่อนแอลง ส่วนหนึ่งสะท้อนได้จากจำนวนผู้ว่างงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้เกษตรกรที่หดตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวสูงกว่าเดือนก่อน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลงจากรายจ่ายลงทุนที่กลับมาหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นตามราคาพลังงานที่ปรับลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงมาก ประกอบกับราคาอาหารสดปรับลดลงตามความต้องการบริโภคที่ลดลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

ผลผลิตภาคเกษตร กลับมาขยายตัวจากเดือนก่อน ตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่กลับมาขยายตัว หลังภาวะฝนทิ้งช่วงเริ่มคลี่คลายลง อีกทั้งเริ่มเข้าสู่ช่วงให้ผลผลิตตามฤดูกาล เช่นเดียวกับผลผลิตกุ้งขาวที่กลับมาขยายตัวได้เล็กน้อยจากสภาพอากาศที่เหมาะสมในช่วงที่ลงลูกกุ้งเมื่อ 2-3 เดือนก่อน ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรกลับมาหดตัวโดยราคายางพาราหดตัวมากขึ้น ตามอุปสงค์โลกที่ลดลงในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ด้านราคากุ้งขาวหดตัวน้อยลงตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลังเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ในหลายประเทศ ขณะที่ราคาปาล์มน้ำมันขยายตัวชะลอลงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่กลับมาหดตัวเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้รายได้เกษตรกรยังคงหดตัวต่อเนื่อง

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน โดยในเดือนนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในภาคใต้หายไปทั้งหมด เนื่องจากมีมาตรการปิดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศทุกช่องทางเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศซึ่งทำให้สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดที่เดินทางมายังภาคใต้ของไทย

มูลค่าการส่งออกสินค้า หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ความต้องการสินค้าของผู้ซื้อในต่างประเทศลดลง อีกทั้งยังส่งผลให้ราคาสินค้าหลายประเภทหดตัว ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน จากการผลิตยางพาราแปรรูปที่กลับมาขยายตัว อาทิ น้ำยางชั้นยางผสมสารเคมี เพื่อส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อของจีนในช่วงต้นปี หลังโรงงานในจีนกลับมาทำการผลิตได้เกือบทั้งหมด นอกจากนี้ การผลิตถั่วเขียวยังขยายตัวต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอาหารทะเลกระป๋องที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น

ทั้งเพื่อเก็บสต็อกและกักตุนไว้บริโภคในช่วงที่โรค COVID-19 ระบาด อย่างไรก็ตาม ด้านการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งหดตัวสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะปลา ขณะที่การผลิตไม้ยางพาราแปรรูปยังคงหดตัวเช่นกัน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน โดยเป็นผลจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่ทำให้กำลังซื้อภาคครัวเรือนอ่อนแอลงมากขึ้น ตลอดจนทำให้ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายใช้สอยลดลง ทั้งนี้สะท้อนได้จากการใช้จ่ายที่หดตัวมากขึ้นในหลายหมวดสินค้า ทั้งสินค้าคงทน ไม่คงทน และหมวดบริการด้านการท่องเที่ยว โดยการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวมากขึ้นทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ ด้านการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนหดตัว ทั้งสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดเชื้อเพลิง หลังมีการประกาศเคอร์ฟิวและงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกับการใช้จ่ายภาคบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยังคงหดตัว

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนยังคงหดตัวตามการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปที่ลดลง นอกจากนี้ ยอดจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหดตัวมากขึ้น สำหรับการลงทุนด้านการก่อสร้างหดตัวมากขึ้นเช่นกัน ตามปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์และมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศที่หดตัวมากขึ้น สอดคล้องกับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวลงสะท้อนจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและอาคารชุดที่ขยายตัวชะลอลง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางส่วนได้ชะลอการก่อสร้างทั้งโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยรายจ่ายลงทุนกลับมาหดตัวสูง ตามการเบิกจ่ายที่ลดลงในหลายหมวด อาทิ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งยังคงผลของความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรก็ตาม รายจ่ายประจำขยายตัวมากขึ้นกว่าเดือนก่อน ตามการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้นในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและหมวดงบรายจ่ายอื่นเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ติดลบมากขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ -3.81 ตามการปรับลดลงของราคาพลังงาน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงมาก ประกอบกับค่าไฟฟ้าที่ปรับลดลงตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ นอกจากนี้ ราคาอาหารสดปรับลดลง โดยเฉพาะหมวดปลาและสัตว์น้ำ และหมวดผักและผลไม้ ตามความต้องการบริโภคที่ลดลง **ด้านจำนวนผู้ว่างงาน** ในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ลดลง ซึ่งเป็นลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ รวมถึงจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 38 ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผู้ที่ออกจากงาน แต่ยังคงได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมต่อไปอีก 6 เดือน

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2563 เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก ส่วนหนึ่งมาจากผู้ฝากเงินมีสภาพคล่องในมือจำนวนมาก และยังไม่ได้นำไปใช้ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวชะลอลงตามการชะลอตัวของสินเชื่ออุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7427 2000 ต่อ 4718

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th